

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองหนังสือเดินทาง

๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๐๐๑

หัวข้อเรื่อง : “กิจกรรมกงสุลสัญจรลงพื้นที่ดูแลประชาชนที่จังหวัดหนองคาย”

นอกเหนือจากการจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปให้บริการทำหนังสือเดินทางแก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ แล้ว กระทรวงการต่างประเทศยังมีโครงการที่ชื่อว่า “กรมการกงสุลสัญจร” ซึ่งล่าสุดได้จัดขึ้นที่จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยนายชาติรี อรรถนันทน์ อธิบดีกรมการกงสุล เป็นหัวหน้าคณะนำคณะผู้บริหารกรมการกงสุลลงพื้นที่ในจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่เชื่อมโยงกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเสริมสร้างและต่อยอดความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยและประชาชนในพื้นที่ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงการกงสุลสัญจรมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจกงสุลเชิงรุกในระดับท้องถิ่น โดยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาของจังหวัดเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการที่เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ทั้งในเรื่องของการจัดทำหนังสือเดินทาง การให้ความรู้และข้อมูลด้านกงสุลที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เช่น การเดินทางไปทำงาน ศึกษา และท่องเที่ยวในต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมกรมการกงสุลสัญจร ประกอบด้วย ๓ ส่วนสำคัญ คือ

๑. การหารือร่วมกับผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัด ทั้งในประเด็นความร่วมมือเชิงนโยบายและการปฏิบัติที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนและส่งเสริมการประกอบธุรกิจในพื้นที่ อาทิ การพัฒนาระบบงานนิติกรณ์เอกสารเพื่อช่วยลดขั้นตอนและภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน การตรวจลงตราแก่คนต่างชาติเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยในการเยือนจังหวัดหนองคายครั้งนี้ อธิบดีกรมการกงสุลได้พบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นอกจากนี้ ยังมีการประชุมระหว่างกรมการกงสุลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดหนองคาย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดมุกดาหาร สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เพื่อหารือเรื่องแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการเข้าเมืองโดยวิธีการขอตรวจลงตราข้าม (Visa run)
๒. การจัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้แก่พี่น้องประชาชนระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ศาลากลางจังหวัดหนองคาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในจังหวัดหนองคายและใกล้เคียงได้เข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างทั่วถึง โดยมีประชาชนมารับบริการมากกว่า ๒,๐๐๐ ราย

๓. การให้ข้อมูลความรู้ด้านการดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ อาทิ การเตรียมตัวสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงาน ศึกษา และท่องเที่ยวในต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลด้านอื่น ๆ

กิจกรรมเหล่านี้สะท้อนเจตนาารมณ์และความมุ่งมั่นของกระทรวงการต่างประเทศภายใต้แนวคิด “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล”
